

TÂM LINH ĐỊA CẦU

SAGIANG

I.- CẤU TRÚC ĐỊA CẦU QUA HUYỀN LINH HỌC

Chúng ta đang sống trên địa cầu, đã cấu tạo từ trên 200 triệu năm, sanh hành tinh duy nhất của Thái dương hệ chúng ta với 9 hành tinh lệ thuộc, còn các hành tinh khác đều là tử hành tinh, không có sanh vật, chỉ có tối đa 3 thành phần của tứ đại. Theo vận hành định luật “Thành trụ hoại không” của thiên nhiên, hiện nay có 7 vũ trụ mà vũ trụ Ta Bà của chúng ta đang sanh động trong 4 giai đoạn: 1.- Thành hình Hư vô giới và Thượng giới, Trụ là đã hoàn tất bầu vũ trụ trong Cõi vô sắc giới, tức là cõi Trời Phạm thiên bao quanh Thượng giới, với nhiều quốc độ, mỗi quốc độ có nhiều ngân hà, mỗi ngân hà có nhiều thái dương hệ, mỗi thái dương hệ có nhiều sanh hành tinh và tử hành tinh, mỗi sanh hành tinh có sanh vật với cõi sắc giới (Bầu khí quyển) và cõi Dục giới trên mặt sanh hành tinh. Các vi linh tử cấu trúc Địa cầu chúng ta ra sao ?

Khi các nguyên tử trong hỗn nguơn khối của thiên nhiên va chạm nhau tạo ra nhiệt năng khổng lồ phát ra tiếng nổ dữ dội (Big Bang) tạo ra Hư vô giới từ đó tạo ra vòng đai thứ nhất, Phi vô tướng giới, kế tiếp vòng đai thứ nhì, Vô tướng giới với 2 cung Đâu Suất và Đạo Lợi, và sau cùng Hữu tướng giới với 9 tuần cung, mệnh danh Cửu phẩm liên hoa, thành lập ra cõi Thượng giới với đường kính 30 tỷ quang niên (quang niên =10.000 tỷ km) bên ngoài còn là Hỗn nguơn khối đen tối. Từ đó các vi linh tử khoáng vật lo cấu trúc các thái dương hệ, hành tinh hệ tinh cho Vũ trụ TA BÀ của chúng ta với đường kính kể từ trung tâm Thượng giới tới ngày nay rộng lớn trên 4 tỷ tỷ quang niên, những con số này miễn bàn (Tầm nhìn con người không hơn 1/3 tỷ quang niên qua viễn vọng kính điện tử) nhưng vẫn còn đang tiếp diễn, do tuổi của vũ trụ Ta Bà mới ở giai đoạn Trụ, hình thành và phát triển. Như vậy địa cầu được cấu trúc ra sao? Theo huyền học, (Khoa học chưa kiểm chứng được) sau khi thành hình Định tinh (Mặt Trời) và đã phún xuất ngũ năng chiếu rọi vào hỗn nguơn khối đen tối bên ngoài một thời gian, củng cố hùng lực mãnh liệt trợ lực cho vi linh tử khoáng vật xung phong tấn kích hỗn nguơn khối, phối kết ngũ năng của các nguyên tử, và 3 vi tử chánh thức đẩy qua cường lực ngũ năng của định tinh, tạo ra nhiệt lượng to tát, tác động mạnh phát ra tiếng nổ tạo ra một khối lửa lăn xoay theo hấp lực từ trường của định tinh, trên đường quỹ đạo thứ nhất, đấy là Kim tinh, nhưng không đủ 4 chất cơ bản của tứ đại, chỉ có lửa nguội dần với lớp tro bao bọc bên ngoài qua nhiều lớp tạo ra vỏ Kim tinh, với đất đá cũng chưa có không khí và nước, nó là tử hành tinh. Thành đạ Kim tinh, một nhóm vi linh tử khoáng vật khác tiến hành tạo ra Thủy tinh trên quỹ đạo thứ nhì cũng là tử hành tinh. Chúng chưa tạo được không khí tức nhiên không có nước do chúng chịu ảnh hưởng ngũ năng của Định tinh quá mạnh, nhất là quang năng và nhiệt năng. Trải qua hàng mấy triệu năm, một nhóm vi linh tử khoáng vật tiến hành tạo ra hành tinh thứ ba, địa tinh, nhờ ở vị trí hơi xa định tinh, nên ảnh hưởng ngũ năng của định tinh tương đối dịu dàng hơn, sau khi kiện toàn 3 lớp vỏ cho địa cầu trải qua 3 địa tầng: Địa tầng thứ nhất, tạo ra lõi địa cầu, một khối lửa lỏng nhiệt độ tới cả mấy chục ngàn độ. Một thời gian sau chúng phối hợp tạo ra lớp vỏ thứ nhì lớp dung thạch hoà dịu còn hàng ngàn độ. Mãi thời gian lâu ổn định, chúng phối hợp qua địa tầng thứ ba tạo ra lớp nham thạch cứng rắn giữ vững khối lửa lỏng trong ruột, và nhiệt độ hạ xuống còn dưới một ngàn độ, lớp nham thạch dày và kết tinh nhiều loại tinh thạch (Ngọc, Kim cương) có nhiều hình thù cấu trúc khác nhau và nhiều mỏ khoáng vật kim loại và dầu hoả. Lần hồi ổn định mới tiến hành địa tầng thứ tư, các nhóm nham thạch bị kích động phân ra nhiều mảnh tạo ra các đại lục riêng biệt nhau, liên tục di động chạm nhau, hay tách rời nhau tạo ra địa chấn đẩy lớp nham thạch trôi lên thành núi đồi, hay lổm xổm, thành ao hồ biển và đại dương, hoặc những hồ to lớn giữa hai dãy núi, từ đó các kim loại trong nham thạch hay đất đá đã thành tự từ lâu, nhất là á kim trong đất bị tổng ra ngoài tạo ra bầu khí quyển của địa cầu, chính các á kim phối hợp nhau thành nước (OH₂) Dưỡng khí và Khinh khí, lấp hết các ao, hồ, biển và Đại dương. Chính cuối địa tầng thứ tư mới tạo ra những dãy núi đồi nhiều nơi, nhất là dãy Hi mã Lạp sơn kéo dài các dãy núi nổ lên án ngữ mất biển giữa Đông thẳng Thần châu và Nam thiện Bộ châu tạo ra Miền

Hoa Nam. Từ đó quang năng và nhiệt năng thúc đẩy nước bốc hơi thành sương mù, mây, bị di động của không khí từ áp lực nặng sang áp lực nhẹ, làm ra gió, kéo theo mây, tạo ra mưa, từ đó tạo ra tuyết khi lạnh quá nhiều, băng giá, băng khối, băng sơn, băng đảo. Như thế chúng tạo được sanh hành tinh với đủ tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước). Sau khi hoàn tất hình thành địa cầu các vi linh tử làm tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh trên địa cầu với tứ đại. Vi linh tử khoáng vật tiếp tục tiến hành tuần tự các tử hành tinh khác vì càng lúc càng xa, ngũ năng Định tinh, càng xa càng yếu đuối đến tử hành tinh thứ 9 là hết năng lực. Song hành với hành tinh còn tạo ra hộ tinh (Mặt Trăng) nữa, còn nhiều hộ tinh chạm nhau bể ra thành vân sa thạch hay vãn thạch hoặc tuệ tinh lang bạt chạm ai nấy chịu. Kế tiếp trên sanh hành tinh hay địa cầu cõi dục giới, các vi linh tử thực vật dùng ngũ năng hợp với Âm dương nhị nguyên, được tăng cường ngũ năng của Địa cầu và ngũ năng của Định tinh, trên các nguyên tử tạo thành tế bào thực vật, chỉ lá loại đơn bào, tăng trưởng nhanh chóng qua phương thức phân bào, đấy là trứng nước li ti trong nước, lần hồi chúng kết hợp các đơn bào thực vật thành đa bào thực vật đầu tiên là rong, rêu, tảo ở trong nước, bị kéo theo hơi nước lên các cụm mây, gió cuốn đi vào đại lục, làm mưa rơi xuống bám vào đất đai trở thành rong, rêu trên mặt đất. Chúng tiến hành cấu tạo ra họ thủy hoà thảo, tức là cỏ cây trong nước, lớn lên tạo được bào tử, bị hơi nước tung lên mây, đưa vào đại lục theo mưa rơi xuống bám vào đất, đâm chồi tăng trưởng lên tiến thành địa thảo mộc, làm chủ thể tứ đại tạo ra ngũ hành, tương sanh: Mộc sanh Hoả, Hoả sanh Thổ, Thổ sanh Kim. Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc và tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, Hoả khắc Mộc. Hệ tương sanh, tương khắc có nhiều trường hợp đối kháng như Thủy khắc Hoả, nhưng Hoả đối kháng lấy cường lực cưỡng chế Thủy bốc hơi mất hết, như ta thường thấy quần áo ướt bị nhiệt lượng làm khô đi, các hành khác cũng vậy, như Kim khắc Mộc, nhưng Mộc đối kháng hợp tác với Hoả làm bồi đốt Kim chảy ra nước. Thảo mộc càng ngày càng tăng trưởng từ hữu hoa khoáng tử đến hữu hoa bí tử hằng mấy chục triệu năm trưởng thành ra danh mộc và đại danh mộc, cuối cùng đến trường sinh mộc, toả lấp mặt đất địa cầu cây cỏ đủ loại, nhứt là những đám rừng rậm bạt ngàn, trong thời gian dài mấy chục triệu năm, các lớp cây già chết bị đất cát lấp lên biến thành thạch than, đấy là những mỏ than đá, từ đó Vi linh tử động vật xúc tiến với đầy đủ phương thức hơn tạo ra tế bào động vật trong nước, những vi khuẩn và vi trùng nhỏ li ti, đơn bào động vật, nguyên sinh động vật này hàng chục triệu năm, các vi linh tử lại tiếp tục phối hợp thành đa bào động vật bằng phương thức phối hợp xác cây mục của ngũ hành cùng ngũ năng của địa cầu cùng ngũ năng của định tinh với âm dương nhị nguyên tạo ra loại động vật thứ nhì, thấp sinh động vật như phù du, mòng, rầy, mò, dế với cuộc sống ngắn ngủi, thế mà hàng chục triệu năm sau mới tiến hành lên hoá sinh động vật, đẻ trứng, nở ra ấu trùng, lớn lên lấm nhộng tạo hình con vật, cắn kén chuôi ra thành hình động vật như: ruồi, muỗi, ve, bò cạp nước cuối cùng tới loài ếch nhái, đẻ trứng nở ra nòng nọc lớn lên rụng đuôi thành ếch nhái lưỡng cư (nước và đất). Sau đó mấy chục triệu năm, chúng tiến hành lên theo đúng phương thức, cấu trúc ra loài noãn sinh động vật, đẻ trứng nở ra con, cho bú hay đút mồi cho tới trưởng thành, ở nước loài cá, tôm, rùa trăn, trên không loài chim, trên đại lục loài bò sát. Cả mấy chục triệu năm sau nữa, chúng theo đúng phương thức tạo hình, cấu tạo ra thai sinh động vật ở dưới nước loại kinh ngư: cá voi, cá mập, cá heo và cuối cùng cá nước và nhân ngư, trên đại lục cấu tạo ra loài động vật 4 chân, cuối cùng tới loài khỉ vượn. Chúng ta thấy Nhân ngư và Khỉ vượn có hình thể giống tương tự con người nên có nhiều học thuyết cho rằng con người thoát thai từ khỉ vượn, không đúng do số nhiễm thể trong cơ thể khác xa. Mới có những giả tưởng Tôn ngộ Không con khỉ đá, hoặc Ngưu ma vương gốc con trâu, Trư bác Giới gốc con heo và những quý tiên trong đạo Triệt giáo, toàn là thú vật tu lâu năm biến thể thành người và dốc chí tu hành thành quý tiên (Trong ngũ tiên vị ở Thiên đình: Thiên tiên, Nhơn tiên, Địa tiên, Thần tiên và Quỷ tiên). Sau hàng trăm triệu năm mới xúc tiến cấu tạo ra Nhơn sinh động vật, ngó lên năng lực chẳng bằng loài kinh ngư, và ác thú: cạp, beo, sư tử, voi, đại bàng, hổ, khổng xà, khổng tượng, ngó xuống lại nhận thấy nhiều loại động vật yếu đuối hơn. Nhưng với ý chí ban cho họ là phải chế ngự tất cả vạn vật để sinh tồn, nhờ đó mà trải qua mấy triệu năm hiện diện trên địa cầu, con người tiến triển về mặt dân sinh, một mặt điều ngự vạn vật, bằng khối óc to lớn hơn tất cả động vật, con người với 5 màu da, trên 5 đại lục với dân số trên dưới 500.000 người: Nhóm Da trắng ở Bắc cực Lưu châu, nhóm Da vàng ở Đông thặng thần châu, nhóm Da đen ở Nam thiên Bộ châu, nhóm Da xanh ở Đại dương châu và nhóm Da đỏ ở Tây ngư Hạ châu. Nhưng dân số địa cầu hiện nay tới 7 tỷ người, theo định luật "LUÂN HỒI" chỉ có 500.000 người gốc nhơn sinh, tức nhiên chỉ tái sinh ra

500.000, ở đâu ra số người tới 5 tỷ rưỡi? Đây là những thú vật thăng hoa, cùng những vi linh tử ở các sanh hành tinh khác đến tái sinh, cùng quý Ngài: Tiên, Bồ Tát Thánh, Thần tái sinh để tiếp tục hoằng dương đạo pháp, hay tu hành nhanh đắc đạo quả thăng lên cao hơn để hội nhập Thượng giới.

II.- TÂM LINH ĐỊA CẦU THỂ HIỆN ĐỐI VỚI VẠN VẬT

Chúng ta đã được biết Địa cầu có Ngũ hành và Ngũ năng, còn phần Tâm linh Địa cầu thể hiện ra sao? Nhứt là Tâm linh Địa cầu ở đâu? Theo huyền linh học cho chúng ta biết Tâm linh nó là phần cốt lõi trung tâm trong khối lửa lỏng Dung nham thạch khi phun xuất ra bên ngoài tạo thành. Thế mới là kỳ quặc Đại thủ lĩnh của Địa cầu, tức Tâm linh, điều hành ngũ năng và ngũ hành linh diệu mà con người phàm phu tục tử, chí đến các nhà Bác học cũng chưa khám phá ra vì trong ruột toàn là lửa lỏng chảy, Tâm linh đâu có chỗ dựa, nhưng thật sự lớp lửa lỏng ấy lại là Hoả hoàng cung bảo vệ và lãnh chỉ thị thi hành mệnh lệnh của nó. Thật là kinh khủng khi nó chỉ ra mệnh lệnh sau khi nhận báo cáo của ngũ hành và ngũ năng, trừng phạt hay khen thưởng vạn vật chịu ảnh hưởng của nó, như địa chấn, sóng thần, bão lụt, núi lửa hoành hành... tạo thiên tai khủng khiếp, hay mưa thuận gió hoà, khí hậu mát mẻ, vạn vật thịnh vượng, tăng trưởng phốt phát, tạo thanh bình an lạc. Đây là việc điều hành của Tâm linh Địa cầu. Quý vị thượng đĩnh ở cõi vô sắc giới xuống linh điển thông tri Nhơn sinh Địa cầu cần tránh những ác nghiệp, cần tạo thiện nghiệp để khỏi bị sát nghiệp vào 2014 và 2015 tự sát hết Nhơn loại và sinh vật, chỉ còn 1/10 được nhiếp độ sống trở lại 3 thành phần: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu nghĩa là phạt ác, thưởng thiện rõ ràng minh bạch, mệnh lệnh của Tâm linh Địa cầu không thiên vị. Chúng ta lấy làm lạ là Tâm linh Địa cầu thực hiện được chuyện động trời. Đây chính là tiêu lệnh của quý Ngài ở thượng đĩnh: Ngọc hoàng Thượng đế, Ngũ tiên (Thiên tiên, Nhơn tiên, Địa tiên, Thần tiên, Quỷ tiên) Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần. Cho nên quý Ngài vì đức hiếu sinh, từ bi, bác ái, không ngần ngại giáng trần khuyến tu, xuống cơ bút, linh điển, lên đồng, mượn xác phàm khuyến cáo trần gian, nhưng chỉ có số ít giác ngộ lo cải thiện, từ bỏ ác nghiệp, trong số nhiều còn mê đắm dục vọng, tiền tài, địa vị, công danh sự nghiệp ám nhãn càng ngày càng lậm vào ác nghiệp mất hết lương tri con người, gây hoạ lây cho động vật và thực vật chịu chung số phận. Thảm thương lắm! Thành ra chính con người gây ra tội ác kinh thiên động địa nhận chịu trừng phạt đích đáng, chỉ còn 3 hạng ít ỏi giác ngộ mới được tưởng thưởng sống đời Thượng nguơn Thánh Đức mà địa bàn quan trọng lại được tưởng thưởng xứng đáng nhứt là Việt Nam sau này trở nên siêu cường quốc Thế giới với thể chế Liên Bang Đại Việt trải dài từ Miến Điện đến Phi Luật Tân mà thêm lục địa bồi đắp tới tận Hoàng Sa và Trường Sa kéo xuống tận Côn đảo và Thổ châu ở Miền Nam, còn Miền Bắc tiếp thu thêm vùng Quảng Châu. Như thế là Tâm linh Địa cầu tưởng thưởng cho toàn dân Việt Nam chăm lo tu hành, tạo thiện nghiệp, nhứt là tự phát thêm 2 tôn giáo có khả năng tạo thành một tôn giáo thống nhứt "THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG" một nền Đạo trị toàn thế giới với Kim Điện núi Cấm xuất hiện thủ phủ Thánh địa toàn cầu do Long Hoa Giáo chủ trụ trì chính huấn 18 Đạo sư điều ngự 18 vùng đạo trị "Thiên ánh Đạo Vàng" với dân số tồn tại chỉ còn trên dưới 600.000 người hoàn toàn thánh thiện tâm tư, tận hưởng cảnh sống địa đàng trần gian, không còn biên giới, không còn quân đội, không còn chánh phủ, không còn Toà án, không còn công an cảnh sát, trộm cướp băng đảng vắng bóng, không còn nghèo giàu, không còn tham nhũng hiếp đáp, mà toàn là chân thiện mỹ, tương thân tương ái, do đã trải qua một cuộc thảm sát tàn khốc do nguyên tử chiến ở Hoa Nam vào năm 2015.

III.- TÂM LINH ĐỊA CẦU TẠO CẢNH ĐỊA ĐÀNG.

Long Hoa hội có trách nhiệm cứu vớt 3 hạng người :Trung thần, Hiếu tử, Chân tu tưởng thưởng cho di chuyển sang cảnh đời Thượng nguơn Thánh đức từ năm 2017 sống an nhiên tự tại ở cảnh đời Địa đàng, thực phẩm dư thừa, lương tâm thuần nhĩ, chí đến ác thú, độc xà sống lại được trở nên hiền lành chung sống với con người, nếu không có tâm linh địa cầu trách nhiệm an lành bảo trọng, tạo thế sống an khương thánh thiện, thời làm sao mà từ bỏ ác độc, tương tàn tương sát như thời mạt pháp, chiến tranh giết hại từ triệu người, kẻ độc tài cộng sản Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông giết hại hàng mấy chục triệu người bất đồng tư tưởng. Ngày xưa Tần Thủy hoàng chỉ

giết hại chưa tới 1 triệu, mà còn bị lịch sử phê phán bạo chúa, vậy với đồ tể Hitler giết chết 6 triệu người Do Thái, chiến tranh thế giới, giết thêm 4 triệu binh sĩ và dân thường. Hồ chí Minh nướng dân Việt 5 triệu sanh mạng, và Khmer đỏ diệt chủng 2 triệu dân Miền gốc Việt, bọn này có thua gì 3 tên đồ tể vĩ đại đâu, do mất hết lương tri con người. Tâm linh địa cầu đã phạt ác chết 9/10 hơn loại đau thương, thực ra đã bày vẽ cho bọn ác hơn tự huỷ diệt bằng vũ khí nguyên tử, chớ không đứng ra giết hại ai cả. Chúng ta tự nhận thức con người tự tàn sát con người, nhưng suy luận ra phải có phần Tâm linh địa cầu chỉ định mà thôi, nhưng rất công minh chánh đại.

Sở dĩ Địa cầu phải thay cũ đổi đời mới là có hậu quả rất nghiêm trọng, sang thế kỷ 22 khi đoàn đĩa bay 36 chiếc đến hạ chiến thư với địa cầu, nếu để tình trạng bê bối chia rẽ chém giết nhau như thế kỷ 21 kéo dài, thời kể như thảm hoạ đưa đến làm nô lệ cho hành tinh khác trong vũ trụ, đã từng đưa đĩa bay tham quan địa cầu, nghiên cứu tường tận địa hình, địa vật và sinh động cùng cuộc sống con người chia rẽ nhau từ năm 1957 thế kỷ 20. Khi chiến trận hành tinh xảy ra, mình không biết thực lực đối phương kể như hạ phong thế trận rồi, đừng nói chí đến chiến thuật, chiến lược, cùng cơ giới và vũ khí dương quang tuyến điện tử mà địa cầu còn mù tịt, loay quay với vũ khí và cơ giới âm tử tuyến, thua xa một trời một vực, nếu không có Long Hoa giáo chủ quảng kiến đa văn, hiểu thấu lẽ huyền vi của thiên nhiên mà cố tâm huấn luyện 18 đạo sư trải qua dương quang điện tử tuyến và còn tiến lên Trung hoà dương quang điện tử tuyến mới khắc phục nổi 36 chiếc đĩa bay, cùng bất khiển dụng tất cả vũ khí dương quang điện tử tuyến hạ bộ chúng hết, bắt trọn vẹn không sót một người làm tù binh, nhưng toàn dân được lệnh đối xử lịch thiệp và đãi đại yếm trọng hậu, không chút thù hận, gây cảm tình, còn cho theo 18 đạo sư đi tham quan khắp nơi toàn quốc, trong lúc chờ chữa trị các thương binh. Xong rồi còn mở đại yến tiễn đưa trao trả lại đầy đủ đĩa bay và vũ khí. Các phi hành gia chiến binh cảm kích thâm tình lên đĩa bay chào giả biệt, bịn rịn phi hành về cố sanh hành tinh. Toàn dân đồng một cảm nghĩ “Thắng không kiêu, Bại không nãn”, nhứt là “Thêm bạn bớt thù” do Long Hoa giáo chủ khuyến cáo. Chính nhờ nhóm phi hành gia không gian về cố quốc tấu trình cuộc viễn chinh thất bại, mà còn ưu đãi cho thị sát cảnh sống địa đàng trần gian của dân chúng Địa cầu siêu việt cần giao thương, nên mới có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi văn hoá, khoa học và Tâm linh học của nền Đạo trị “Thiên Ánh Đạo Vàng” quá cao siêu huyền bí cần quy y học hỏi thêm. Nhờ đó mà khi tuệ tinh chạm vào Mặt Trăng vào thế kỷ 32, bể nát ra, đất đá cát bụi tuôn xuống phủ lấp mặt địa cầu, biến thành tận thế, một cuộc di dân khổng lồ chuyển lên sanh hành tinh bạn, tỵ nạn được hoàn toàn tiếp nhận ân cần tạm dung và cùng đùm bọc sanh sống chung nhau hết sức ôn hoà. Đánh kính phục Long Hoa Giáo chủ quảng kiến đa văn, giải thoát con người Địa cầu qua 2 kiếp đại nạn. Thành tâm bái phục tin h thần hiếu sinh của Ngài.

Sacramento, ngày 9 tháng 6 năm 2013

SAGIANG